

b) Xã Đại-phác gồm toàn thôn Đại-phác.

Điều 2. — Ủy ban hành chính tỉnh Yên-bái, các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ chính quyền địa phương Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Hà-nội, ngày 16 tháng 2 năm 1967

K.T. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Thư trưởng

TÔ QUANG ĐẦU

ỦY BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC

THÔNG TƯ số 07-TT/UB/VT ngày 7-2-1967 hướng dẫn việc thực hiện thống nhất quản lý, phân phối và sử dụng các loại que hàn.

Căn cứ quyết định số 114-TTg/CN ngày 18 tháng 9 năm 1965 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung 15 loại vật tư kỹ thuật vào bảng danh mục thiết bị, vật tư kỹ thuật do Nhà nước thống nhất quản lý, phân phối, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước ra thông tư này để hướng dẫn một số điểm cụ thể về việc quản lý, phân phối và sử dụng các loại que hàn.

1. Phạm vi quản lý và phân phối.

Que hàn dùng trong sản xuất và xây dựng gồm nhiều loại, song căn cứ vào tính chất phổ cập và công dụng của các loại que hàn, việc quản lý và phân phối các loại que hàn quy định như sau :

— Tất cả các loại que hàn thép, kể cả nhập khẩu và sản xuất trong nước, do Ủy ban Kế hoạch Nhà nước cân đối và lập kế hoạch trình Chính phủ phân phối cho nhu cầu các ngành và các địa phương. Tổng cục Vật tư có trách nhiệm phân phối cho các bộ, các tổng cục, các ngành, các địa phương theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước đã được Chính phủ phê chuẩn.

— Tất cả các loại que hàn khác (que hàn đồng, que hàn nhôm, v.v...) do Tổng cục Vật tư cân đối và phân phối cho nhu cầu các ngành và các địa phương.

2. Quan hệ hợp đồng giữa cơ quan cung cấp với cơ quan nhập khẩu và cơ quan sản xuất trong nước.

Các đơn đặt hàng cho cơ quan nhập khẩu và đơn vị sản xuất trong nước do Tổng cục Vật tư lập, theo chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước, là chứng từ có hiệu lực pháp lý đề đòi bên cùng thực hiện.

3. Quan hệ hợp đồng giữa cơ quan cung cấp và cơ quan tiêu dùng.

Thi hành đúng tinh thần quyết định số 113-TTg/HĐ ngày 11-9-1965 của Thủ tướng Chính phủ quy định các nguyên tắc về ký kết hợp đồng kinh tế trong tình hình mới.

4. Việc lập kế hoạch.

Bắt đầu từ năm 1967, các bộ, các tổng cục, các ngành, các địa phương có nhu cầu sẽ lập kế hoạch cho đơn vị mình theo đúng tinh thần chỉ thị số 90-TTg ngày 14-9-1963 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư hướng dẫn số 91-UB/VT ngày 14-9-1964 của Ủy ban Kế hoạch Nhà nước như sau :

— Nhu cầu các loại que hàn thép gửi cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và Tổng cục Vật tư ;

— Nhu cầu các loại que hàn khác gửi cho Tổng cục Vật tư.

5. Việc cung cấp cho các nhu cầu đột xuất ngoài kế hoạch.

Việc cung cấp cho các nhu cầu đột xuất sẽ thi hành theo chế độ dự trữ vật tư của Nhà nước.

6. Tăng cường việc sản xuất, quản lý và sử dụng vật tư.

Khí hậu nước ta có ảnh hưởng nhiều đến chất lượng que hàn, vì thế cần bảo quản tốt và sử dụng thật hợp lý các loại que hàn.

Các cơ quan cung cấp chẳng những phải quản lý chặt chẽ kế hoạch cung cấp, đồng thời phải giám sát việc bảo quản, sử dụng các loại que hàn đã cung cấp ra.

Các cơ quan, xí nghiệp sản xuất cần cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu sử dụng nguyên liệu sẵn có trong nước để sản xuất, tăng thêm mặt hàng que hàn mới, nhằm dần dần thay thế và giảm bớt khối lượng que hàn nhập khẩu.

Các cơ quan, các đơn vị sử dụng cần thường xuyên phấn đấu tiết kiệm trong tiêu dùng; phải chấp hành nghiêm chỉnh định mức tiêu dùng; phải bảo quản tốt các loại que hàn, và có nhiệm vụ báo cáo sử dụng, tồn kho cho Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Tổng cục Vật tư và Tổng cục Thống kê.

Tổng cục Vật tư ra thông tư hướng dẫn quy định cụ thể về sản xuất, quản lý, phân phối, sử dụng và bảo quản các loại que hàn.

Trên đây là những vấn đề chính, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước đề nghị các Bộ, các Tổng cục, các ngành, các địa phương nghiên cứu, phổ biến và hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình để thực hiện.

Hà-nội, ngày 7 tháng 2 năm 1967

K.T. Chủ nhiệm

Ủy ban Kế hoạch Nhà nước

Phó chủ nhiệm

ĐẶNG THỊ